

## เตือนมีภาพ-คลิปโป๊เด็กต่ำกว่า 18 ปี ในมือถือ ระวังเจอโทษหนัก

นำเสนอเมื่อ : 16 พ.ค. 2558



**เตือน! ใครมีภาพหรือคลิปโป๊เด็กต่ำกว่า 18 ปี ในโทรศัพท์มือถือให้ลบทิ้งทันที หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบระวังเจอโทษหนัก**

วันที่ 15 พฤษภาคม 2558 พล.ต.อ. ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย (ฉบับที่...) พ.ศ. ... ความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็ก เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคมที่ผ่านมา ว่า ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ. ฉบับดังกล่าว ในวาระที่ 3 แล้ว โดยหลังจากที่กฎหมายฉบับนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา จะมีผลบังคับใช้แก่คนไทยทุกคนในอีก 90 วัน

สำหรับสาระสำคัญในกฎหมายฉบับดังกล่าว คือ เพื่อกำหนดเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เพื่อไม่ให้บุคคลนำไปแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายหรือคลิปวิดีโอ ดังนั้นประชาชนที่ครอบครองภาพหรือคลิปวิดีโอโป๊เด็กที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ในโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ จะถือว่ามีผิด แต่ทั้งนี้ อาจต้องดูจากเจตนาของบุคคลที่ครอบครองด้วยว่า มีความประสงค์จะนำภาพหรือคลิปวิดีโอดังกล่าวไปใช้แสวงหาผลประโยชน์ทางเพศของเด็กหรือไม่

พล.ต.อ. ชัชวาลย์ กล่าวต่อว่า ทางออกที่ดีที่สุด ขอให้ผู้ที่มีภาพหรือคลิปวิดีโอโป๊เด็กที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ในโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ ลบข้อมูลดังกล่าวทิ้งทันที เพราะหากไม่ปฏิบัติตามและเจ้าหน้าที่ไปตรวจพบจะมีโทษดังนี้

- ผู้ที่มีภาพหรือคลิปวิดีโอโป๊เด็กที่อายุต่ำกว่า 18 ปี อยู่ในครอบครอง มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน

100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

- ผู้ส่งคลิปวิดีโอหรือภาพลามกของเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ให้ผู้อื่น มีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

- ผู้ที่มีไว้เพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษจำคุก 3-10 ปี หรือปรับ 60,000-200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนไม่ต้องวิตกกังวลกฎหมายฉบับนี้ เพราะหากไม่มีเจตนาที่จะครอบครอง ก็ถือว่าไม่มีความผิด ส่วนทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ ก็ต้องไปทำความเข้าใจของเจตนาของกฎหมายไม่ให้ใช้ดุลยพินิจไปละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของประชาชน ดั่งนั้น อยู่ดี ๆ จะไปขอตรวจค้นโทรศัพท์มือถือของประชาชนโดยไม่มีเหตุหรือหลักฐานที่เชื่อได้ว่าบุคคลดังกล่าวจะครอบครองสื่อลามกจริงนั้นไม่สามารถทำได้

อ่านเพิ่มเติมได้จาก [หนังสือพิมพ์เดลินิวส์](#)